

thật, trái banh cháu đã thấy qua bên đó!

Đến dịp sau tôi xin viết vô chi tiết về chương trình "Discrete Trait Training" để giúp quý phụ huynh nào có con em bị bệnh "Autism" có thêm tin tức để giúp các em có một chương trình học hữu hiệu hơn.

Nhân đây tôi cũng xin nhắc, nếu phụ huynh nào có con em khuyết tật, không nhất thiết là bệnh "Autism", cần biết thêm về luật định và phúc lợi cho các em, xin liên lạc với tôi hoặc những người cố vấn trong hội VPDCA (Vietnamese Parents with Disabled Children Association, Inc.). Hội chúng tôi làm việc vô vụ lợi, và hiện nay có 200 hội viên từ Los Angeles cho đến Orange County. Mục đích chính của hội là giúp các hội viên hiểu rõ hệ thống cung cấp dịch vụ cho những trẻ khuyết tật và gia

đình các cháu, nắm vững các quyền luật định của mình và từ đó đạt được những phúc lợi, dịch vụ cần thiết cho con em và gia đình, giúp cho con em đạt được tối đa khả năng của mình trong các lĩnh vực tăng trưởng, học hành, học nghề để tạo một cuộc sống có ý nghĩa, hữu ích, dù bị khuyết tật.

Xin liên lạc:

Ông Chu Thế Luyện: (310) 370-6704

Ông Hàn Tài Nguyễn: (818) 281-1213

Bà Đỗ Thị Chúc: (714) 537-5962

Mỹ Linh Duvan: (714) 971-7430

sau giờ làm việc.



ĐỐ VUI

• PHẠM NGUYỄN HANH

Nhằm mời gọi thêm nhiều Ái Hữu, Thân Hữu cùng gia đình tích cực tham gia vào LTAHCC mà không phải làm thơ hay viết văn, Ban Phụ Trách xin mở ra mục Đố Vui. Mục này chỉ mong đưa ra trong mỗi số một vài câu đố đơn giản, dựa trên sự quan sát, hiểu biết hoặc kinh nghiệm cá nhân. Giải đáp cho những câu này sẽ được đăng trong các số tới của LTAHCC. Mỗi câu đố có thể có nhiều giải đáp. Ban Phụ Trách mời quý độc giả tìm câu giải đáp và gửi sớm cho chúng tôi trước khi LTAHCC số sau ra mắt. Có thể có trường hợp câu giải đáp nhận được chính xác và thích hợp hơn câu giải đáp sẵn có. Câu giải đáp chính xác đó và tên độc giả tìm ra sẽ được chọn đăng trong LTAHCC số kế tiếp.

Nếu có câu đố vui nào muốn chia sẻ với độc giả, yêu cầu quý Ái Hữu, Thân Hữu và gia đình gửi

cả câu đố cùng câu giải đáp về cho chúng tôi, Phạm Nguyễn Hanh, trong Ban Phụ Trách. Chúng tôi rất hoan nghênh và cảm ơn trước. Tuy nhiên, Ban Phụ Trách xin dành toàn quyền loại bỏ các câu đố có thể gây ngộ nhận hoặc bao hàm một ý được coi là thiếu lành mạnh.

CÂU ĐỐ 1

Các thành phố Hoa Kỳ (xin lỗi quý Ái Hữu và Thân Hữu hiện ở ngoài Hoa Kỳ!) thường lấy số, tên danh nhân, tên tiểu bang, tên cây cối, v.v., để đặt tên cho đường phố, như 1st St., Washington St., Ohio St., Sycamore St., hoặc Main St., Broadway St., v.v. .. Tuy có nhiều cách đặt tên, nhưng tên nào được dùng nhiều nhất trong các thành phố Hoa Kỳ?

CÂU ĐỐ 2

Trong truyện Kiều, Từ Hải được mô tả như một anh hùng chọc trời khuấy nước. Từ tướng công xông pha trận mạc, vào sinh ra tử nhiều lần. Xin hỏi Từ Hải có bị thương tích hoặc bệnh tật gì chưa, và nếu đã có, thì thuộc loại gì?

CÂU ĐỐ 3

Trong các thứ dầu có dầu chi là dầu không đốt?
Trong các thứ bắp có bắp chi là bắp không rang?

Trong các thứ than có than chi là than không quạt?

Trong các thứ bạc có bạc chi là bạc không bán không mua?